

ข้อเสนอโครงการอบรม
หลักสูตรความรู้ AEC เพื่อผู้บริหารกระทรวงการคลัง
(AEC Insights for MOF's Executive Program)

จัดโดย สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง (Economics and Finance Academy)

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
(Fiscal Policy Research Institute Foundation)

1. หลักการและเหตุผลโครงการอบรมหลักสูตร “ความรู้ AEC เพื่อผู้บริหารกระทรวงการคลัง”

กระทรวงการคลังเป็นกระทรวงหลักของประเทศในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ มีพันธกิจเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้มีเสถียรภาพและความยั่งยืน รวมถึงมีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน

การรวมกลุ่มประเทศเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการแข่งขันที่ทวีความรุนแรง ซึ่งเป็นผลจากการเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการ การลงทุน และการเงิน รวมถึงการเคลื่อนย้ายเสรีทรัพยากรบุคคล ดังนั้น ผู้บริหารของกระทรวงการคลังในฐานะเป็นผู้กำหนดและดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ จึงควรต้องมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไม่ว่าจะเป็นประเด็นข้อตกลงระหว่างประเทศ ผลกระทบที่มีต่อภาครัฐและเอกชน บทบาทและความรับผิดชอบของภาครัฐที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการดำเนินนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้การวางแผนและดำเนินนโยบายของกระทรวงการคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

กระทรวงการคลัง และสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง มูลนิธิ สวค. เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง จึงจัดให้มีการอบรมหลักสูตร “ความรู้ AEC เพื่อผู้บริหารกระทรวงการคลัง” ขึ้น โดยเน้นถึงการวิเคราะห์บทบาทของภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงการคลังที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป จากมุมมองของภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการรับฟังประสบการณ์ของหน่วยงานที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถสร้างบรรยากาศทางธุรกิจที่เอื้ออำนวยให้กับภาคเอกชนในการพัฒนาและปรับตัว ให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่หยุดนิ่ง

2. ปรัชญาและแนวคิดหลักสูตร “ความรู้ AEC เพื่อผู้บริหารกระทรวงการคลัง”

สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาหลักสูตรความรู้ AEC เพื่อผู้บริหารกระทรวงการคลัง ให้เป็นหลักสูตรที่มีความโดดเด่น ดังนี้

- 2.1 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผู้บริหารของกระทรวงการคลังได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จากมุมมองขององค์กรภาครัฐและเอกชนอื่นๆ จากประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านใน AEC เพื่อให้ผู้บริหารของกระทรวงการคลังได้รับทราบถึงประเด็นที่เป็นเงื่อนไข ผลกระทบ

ของ AEC ในเชิงปฏิบัติ และแนวทางการเตรียมความพร้อมของแต่ละภาคส่วนทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และในระดับอุตสาหกรรม

- 2.2 เป็นหลักสูตรที่ให้ความสนใจต่อแนวคิดในการปรับตัวของภาคเอกชน รวมถึงบทบาทที่ควรจะเป็นของกระทรวงการคลังเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการดำเนินธุรกิจ และเป็นกลไกผลักดันภาคเอกชนให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- 2.3 เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็น 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) โดยการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในและต่างประเทศ

3. วัตถุประสงค์โครงการอบรม

โครงการอบรมหลักสูตร“ความรู้ AEC เพื่อผู้บริหารกระทรวงการคลัง”มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- 3.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และข้อมูลในเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการร่วมกลุ่มประเทศ AEC ทั้งในด้านประเด็น ข้อตกลง การปรับตัว และการรองรับผลกระทบ
- 3.2 เพื่อให้ข้าราชการกระทรวงการคลังได้ตระหนักถึงบทบาทและทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงการคลังที่ควรจะเป็นจากมุมมองของภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ตัวแทนจากภาคเอกชน และ ภาคประชาชน ตลอดจนมุมมองจากประเทศเพื่อนบ้านใน AEC ด้วยกันเอง ในการสร้างบรรยากาศทางธุรกิจ การอำนวยความสะดวก และการผลักดันให้เกิดการพัฒนาในระบบเศรษฐกิจและสังคม อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
- 3.3 เพื่อศึกษาทบทวนและประสบการณ์จากต่างประเทศ ทั้งในระดับประเทศและระดับองค์กร เพื่อนำมาพิจารณาเปรียบเทียบ และนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และบริบทของประเทศไทย

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร“ความรู้ AEC เพื่อผู้บริหารกระทรวงการคลัง” จะต้องเป็นข้าราชการระดับอำนาจการ หรือ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญในสังกัดกระทรวงการคลัง และได้รับการคัดเลือกจากหน่วยราชการต้นสังกัดให้เข้าร่วมการอบรม

5. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมและสถานที่จัดอบรม

จำนวนผู้เข้ารับการอบรมรุ่นละ 50 ท่าน ประกอบด้วยข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ในระดับอำนาจการ หรือดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญโดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2556 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20

6. ระยะเวลาการอบรม

จัดการอบรม 10 วัน ประกอบด้วยการเรียนการสอนในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9.00-16.30น. ซึ่งรวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการนำเสนอรายงานผลการประชุมฯ

7. เนื้อหาของหลักสูตร “ความรู้ AEC เพื่อผู้บริหารกระทรวงการคลัง”

เน้นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวมกลุ่มประเทศ AEC ทั้งในประเด็นข้อตกลงและเงื่อนไข ผลกระทบ แนวทางและมาตรการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการเตรียมความพร้อม รวมถึงกรณีศึกษา บทเรียน และแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการรวมกลุ่มและปรับตัวของต่างประเทศ ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา คิดเป็นชั่วโมงการอบรมทั้งสิ้น 60 ชั่วโมง ดังนี้

กลุ่มวิชาที่ 1: AEC กับการพัฒนาประเทศไทย (12 ชั่วโมง)

วิชาที่ 1: เปิดมุมมองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Update)

(3 ชั่วโมง)

รูปแบบการสอน: การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้บรรยาย: ตัวแทนจาก The ASEAN Secretariat

ในการบรรลุเป้าหมายการรวมตัวกันเป็นฐานการผลิตและตลาดเดียวกันภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ ASEAN Economic Community ประเทศสมาชิกได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันเพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทางการค้า การลงทุน การขนส่ง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอื่นๆ ซึ่งภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานที่ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตามเพื่ก้าวไปสู่การเป็น AEC ร่วมกัน

วิชาเปิดมุมมองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของกระทรวงการคลังได้ทราบถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานของประเทศสมาชิกอาเซียนตามแผนงานเพื่อบรรลุข้อตกลงในการสร้างความร่วมมือทางด้านต่างๆ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่แต่ละประเทศสมาชิกต้องเผชิญ รวมถึงแนวทางของอาเซียนในการลดปัญหาอุปสรรคดังกล่าว

วิชาที่ 2: AEC และบทบาทของกระทรวงการคลัง

(3 ชั่วโมง)

(The MOF's role on preparing Thailand for AEC)

รูปแบบการสอน: การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้บรรยาย: ผู้บริหารของกระทรวงการคลัง

ในการเตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ AEC ประเทศไทยยังต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในหลายประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาวะเศรษฐกิจและสังคมโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม ตลอดจนสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยเองที่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำขาดความสมดุล ซึ่งความท้าทายต่างๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการจากภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้า

วิชา AEC และบทบาทของกระทรวงการคลังมีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริหารของกระทรวงการคลังได้ตระหนักถึงบทบาทของกระทรวงฯ ในการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการก้าวไปสู่ AEC รวมทั้งยุทธศาสตร์และการดำเนินโครงการและแผนงานต่างๆ ที่สำคัญของหน่วยงานภายใต้กระทรวงการคลัง ความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคในปัจจุบัน

วิชาที่ 3: AEC และนัยต่อการพัฒนาประเทศไทย

(3 ชั่วโมง)

รูปแบบการสอน: การร่วมเสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ร่วมเสวนา: ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคการศึกษา จำนวน 3 ท่าน และ ผู้ดำเนินรายการ 1 ท่าน

การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อบรรลุการเป็น AEC ย่อมนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงของบริบทและเงื่อนไขในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในภูมิภาค ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมมีนัยต่อการดำเนินนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

วิชา AEC และนัยต่อการพัฒนาประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารกระทรวงการคลังได้รับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นดังกล่าวร่วมกับตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ภาคการศึกษา ตลอดจนภาคประชาชน และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารกระทรวงการคลัง ร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อผลักดันการดำเนินนโยบายการพัฒนาประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและไปในทิศทางเดียวกัน

วิชาที่ 4: AEC และนัยต่อความมั่นคงของประเทศไทย

(3 ชั่วโมง)

รูปแบบการสอน: การร่วมเสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ร่วมเสวนา: ตัวแทนจากหน่วยงานเกี่ยวกับความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และการทหาร จำนวน 3 ท่าน และ ผู้ดำเนินรายการ 1 ท่าน

ในการที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิก AEC นอกจากที่ผู้บริหารของกระทรวงการคลังจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับนัยจากการที่เศรษฐกิจของประเทศไทยจะต้องมีความใกล้ชิดและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นแล้ว ผู้บริหารยังควรที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในมิติอื่นๆ นอกเหนือไปจากทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีทั้งในด้านที่เป็นความขัดแย้งและด้านที่เป็นการพึ่งพากันและกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่มีผลต่อการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทย

สำหรับวิชา AEC และนัยต่อความมั่นคงของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ตลอดจนความมั่นคงทางการทหาร และเพื่อวิเคราะห์ว่าสภาพความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนดังกล่าวมีผลกระทบต่อตัดสินใจในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศไทยอย่างไร

กลุ่มวิชาที่ 2: วิสัยทัศน์กลุ่มประเทศอาเซียน

(18 ชั่วโมง)

วิชาที่ 5-9: วิสัยทัศน์กลุ่มประเทศอาเซียน

(ประเทศ/กลุ่มประเทศ ละ 3 ชั่วโมง)

(มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, พม่า และ กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง)

รูปแบบการเรียน: การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้บรรยาย: ตัวแทนจากหน่วยงานผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจจากประเทศอาเซียน ทั้งหมดจำนวน 6 ท่าน (1 ท่านต่อการบรรยาย 1 ครั้ง)

วิชาวิจัยทัศนกลุ่มประเทศอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของกระทรวงการคลังที่เข้าร่วมอบรม ได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์และแนวทางในการกำหนดนโยบายในการพัฒนาของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ โดยทางสถาบันฯ ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานหรือองค์กรที่มีบทบาทในวางแผนนโยบายการพัฒนาประเทศของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีรายละเอียดของหน่วยงานที่เชิญในแต่ละประเทศ ดังต่อไปนี้

- Economic Development Board, Singapore
- Economic Planning Unit, Malaysia
- State Ministry of National Development Planning (BAPPENAS), Indonesia
- The National Economic and Development Authority, the Philippines
- Ministry of National Planning and Economic Development, Myanmar
- Asian Development Bank (ADB)

กลุ่มวิชาที่ 3: โอกาส ศักยภาพและความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจและการค้าใน AEC (จำนวน 15 ชั่วโมง)

วิชาที่ 10: โอกาส และความท้าทายทางธุรกิจไทยภายใต้ AEC: มุมมองจากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (3 ชั่วโมง)

รูปแบบการสอน: การร่วมเสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ร่วมเสวนา: ตัวแทนนักธุรกิจและผู้ทรงคุณวุฒิจากธุรกิจสาขาต่างๆ จำนวน 3 ท่าน และ ผู้ดำเนินรายการ 1 ท่าน

การรวมตัวกันเป็น AEC ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสร้างฐานการผลิตและตลาดที่เป็นหนึ่งเดียว ส่งผลให้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมในการทำการค้าและการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนต้องเปลี่ยนแปลงไป สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมและศักยภาพในการแข่งขัน การรวมตัวกันเป็น AEC ของประเทศสมาชิกอาเซียนอาจเป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจเหล่านี้ในการขยายการผลิตและการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านใน AEC ได้ วิชาโอกาส และความท้าทายทางธุรกิจไทยภายใต้ AEC: มุมมองจากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ มุ่งเน้นให้ผู้บริหารของกระทรวงการคลังได้รับฟังถึงมุมมองและข้อคิดจากภาคธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในการขยายการค้าการลงทุนไปในประเทศเพื่อนบ้านใน AEC โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองในเรื่องโอกาสทางการค้า ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและสิ่งที่ภาครัฐของไทยจะสามารถให้ความช่วยเหลือและความสนับสนุนแก่ธุรกิจไทยที่เข้าไปบุกเบิกตลาดใน AEC

วิชาที่ 11: โอกาส ศักยภาพและความท้าทายทางธุรกิจไทยภายใต้ AEC: มุมมองจากกลุ่มธุรกิจ SMEs (3 ชั่วโมง)

รูปแบบการสอน: การร่วมเสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ร่วมเสวนา: ตัวแทนนักธุรกิจและผู้ทรงคุณวุฒิจากธุรกิจ SMEs สาขาต่างๆ จำนวน 3 ท่าน และ ผู้ดำเนินรายการ 1 ท่าน

ไม่เพียงแต่ธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นที่ต้องเผชิญกับปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของ AEC แต่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กของไทยเองก็ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าแรงและต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น

ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจผันผวนและความไม่แน่นอนในตลาดโลก ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจของ SMEs ไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การเปิดเสรีการค้าและการลงทุนภายใต้กรอบของ AEC ก็นับได้ว่าเป็นความท้าทายอีกประการหนึ่งที่ SMEs ไทยต้องเผชิญ ในด้านบวก การเปิดเสรีภายใต้ AEC ทำให้ SMEs ของไทยมีโอกาสเข้าถึงแรงงาน แหล่งวัตถุดิบ และ ตลาดใหม่ๆ ได้มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน SMEs ไทยอาจต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันจากคู่แข่งใหม่ๆ ในภูมิภาค ดังนั้น สำหรับวิชาโอกาส และความท้าทายทางธุรกิจไทยภายใต้ AEC: มุมมองจากกลุ่มธุรกิจ SMEs จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของกระทรวงการคลังได้รับทราบถึงมุมมองและข้อคิดจากตัวแทนนักธุรกิจ SMEs ของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองในเรื่องโอกาสทางการค้า ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและสิ่งที่ภาครัฐของไทยจะสามารถให้ความช่วยเหลือและความสนับสนุนแก่ธุรกิจ SMEs ไทย

วิชาที่ 12: โอกาส ศักยภาพและความท้าทายทางธุรกิจไทยภายใต้ AEC: มุมมองจากกลุ่มบริษัทข้ามชาติ (3 ชั่วโมง)

รูปแบบการสอน: การบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้บรรยาย: ตัวแทนนักธุรกิจจากบริษัทข้ามชาติที่มีการลงทุนในอาเซียน

เมื่อการรวมตัวกันเป็น AEC ทำให้ต้นทุนในการเคลื่อนที่ของปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นสินค้า เงินทุน หรือ แรงงานในภูมิภาคอาเซียนลดลง ประกอบกับจำนวนประชากรอีกเกือบ 600 ล้านคนในภูมิภาค ย่อมทำให้อาเซียนมีความน่าดึงดูดใจต่อนักลงทุนต่างชาติในฐานะฐานการผลิตและตลาดสินค้าขนาดใหญ่

วิชาโอกาส ศักยภาพและความท้าทายทางธุรกิจไทยภายใต้ AEC: มุมมองจากกลุ่มบริษัทข้ามชาติ มุ่งเน้นให้ผู้บริหารกระทรวงการคลังได้รับทราบถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาค โดยตัวแทนจากบริษัทข้ามชาติที่มีการลงทุนในหลายประเทศในอาเซียน ตลอดจนมุมมองของนักลงทุนที่มีต่อการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค สิ่งที่เป็นโอกาส ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละประเทศสมาชิก

วิชาที่ 13: ยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัทสัญชาติ AEC (3 ชั่วโมง)

รูปแบบการสอน: การบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้บรรยาย: ตัวแทนนักธุรกิจจากบริษัทสัญชาติอาเซียนที่มีการลงทุนใน AEC

ไม่เพียงแต่ภาคธุรกิจของประเทศไทยเท่านั้นที่ต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อก้าวสู่การเป็น AEC ภาคธุรกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ เองต่างก็ต้องเร่งปรับตัวและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วย สำหรับวิชายุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ: บริษัทสัญชาติ AEC เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้บริหารของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับวิธีการและการกำหนดยุทธศาสตร์การค้า การลงทุนของภาคธุรกิจโดยตัวแทนจากบริษัทสัญชาติอาเซียนที่มีการลงทุนใน AEC โดยเฉพาะมุมมองจากภาคธุรกิจเหล่านี้ที่มีต่อโอกาส ความท้าทายและแนวทางในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

วิชาที่ 14: บทบาทของ AEC ในเวทีการค้าโลก (3 ชั่วโมง)

รูปแบบการสอน: การบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้บรรยาย: ผู้แทนจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

เมื่อพิจารณาโครงสร้างทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศอาเซียน ในด้านหนึ่งจะเห็นได้ว่า สัดส่วนการค้าการลงทุนภายในภูมิภาคมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกัน กระแสการค้าการลงทุนระหว่างประเทศในอาเซียนกับประเทศอื่นๆ ก็ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และในขณะเดียวกันเอง นอกจากความพยายามในการรวมตัวกันเป็น AEC แล้ว อาเซียนเองได้ให้ความสำคัญกับการเร่งเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศคู่ค้าที่สำคัญอื่นๆ ของอาเซียน ภายใต้กรอบความตกลงพหุมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายๆ ประเทศเองก็ได้เข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงทางการค้าอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการค้าการลงทุนภายในภูมิภาค ตัวอย่างเช่น ความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans Pacific Partnership Agreement-TPP) วิชา บทบาทของ AEC ในเวทีการค้าโลกจึงมุ่งเน้นให้ผู้บริหารของกระทรวงการคลังได้เข้าใจถึงภาพความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศคู่ค้าอื่นๆ ได้ดียิ่งขึ้น

กลุ่มวิชาที่ 4: กิจกรรมระดมสมอง: ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังเพื่อรองรับ AEC (จำนวน 12

วิชาที่ 15: กิจกรรมระดมสมองครั้งที่ 1: ยุทธศาสตร์ประเทศไทยเพื่อรองรับ AEC (6 ชั่วโมง)

รูปแบบการสอน: กิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อทำงาน และนำเสนองานร่วมกัน

ผู้สอน: ดร.อภิชาติ ประเสริฐ, สถาบันวิชาการเศรษฐกิจและการคลัง

กิจกรรมการระดมสมองครั้งที่ 1 นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารกระทรวงการคลังที่เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้ทดลองประยุกต์ใช้ความรู้ที่จากการอบรมมาวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับกับการวางตำแหน่งประเทศไทยและการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของ AEC

วิชาที่ 16: กิจกรรมระดมสมองครั้งที่ 2: ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังเพื่อรองรับ AEC (6 ชั่วโมง)

รูปแบบการสอน: กิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อทำงาน และนำเสนองานร่วมกัน

ผู้สอน: ดร.อภิชาติ ประเสริฐ, สถาบันวิชาการเศรษฐกิจและการคลัง

กิจกรรมการระดมสมองครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารกระทรวงการคลังที่เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนประสบการณ์ในการทำงานของตน และได้ทดลองประยุกต์ใช้ความรู้ที่จากการอบรมมาวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับกับการกำหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงการคลังเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของ AEC

17. ตารางสอน

| วันและ เวลา | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------|
| | 26 ส.ค. 56 | 27 ส.ค. 56 | 28 ส.ค. 56 | 29 ส.ค. 56 | 30 ส.ค. 56 | 31 ส.ค. 56 | 1 ก.ย. 56 |
| 0900-0930 | พิธีเปิด | | AEC และนัยต่อความมั่นคงของประเทศไทย - ด้านอาหาร - ด้านพลังงาน - ด้านการทหาร (นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ,คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต,รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข) | วิทยาลัยศึนของกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ประเทศฟิลิปปินส์ (Dr. Josef Yap) | | | |
| 0930-1200 | เปิดมุมมองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Dr.PitchayaSirivunabood) | AEC และบทบาทของกระทรวงการคลัง (ดร.ศรพล ตูลยะเสถียร) | | | กิจกรรมระดมสมอง: ยุทธศาสตร์ประเทศไทยเพื่อรองรับ AEC | | |
| 1300-1630 | กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (ดร.อริบไทย โปแดง) | AEC และนัยต่อการพัฒนาประเทศไทย - ตัวแทนจากสภาพัฒน์ - ภาคการศึกษา - ภาคประชาชน (ดร.ปรเมธี วิมลศิริ,ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์, นายชววินัย สวัสดิ์-ชูโต) | วิทยาลัยศึนของกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ประเทศมาเลเซีย (Pro.RAJAH RASIAH) | วิทยาลัยศึนของกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ประเทศอินโดเนเซีย (Prof.DjismanSimandjuntak) | | | |
| | 1800 รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน | | | | | | |

| วันและเวลา | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| | 2 ก.ย. 56 | 3 ก.ย. 56 | 4 ก.ย. 56 | 5 ก.ย. 56 | 6 ก.ย. 56 | 7 ก.ย. 56 | 8 ก.ย. 56 |
| 0900-1200 | <p>โอกาส ศักยภาพและความท้าทายทางธุรกิจไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มุมมองจากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่</p> <ul style="list-style-type: none"> -อุตสาหกรรมอาหาร - ธุรกิจท่องเที่ยว - ธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ - ธุรกิจโลจิสติกส์ <p>(คุณกอบบุญ ศรีชัย,คุณสุวิทย์ วานิชย์ประภา,ดร.ณัฐรุฒิ อุทัยเสน,Mr.AlanMiu)</p> | <p>โอกาส ศักยภาพและความท้าทายทางธุรกิจไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มุมมองจากบริษัทข้ามชาติ</p> | <p>รู้จักกลุ่มประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง (น.ส.นิธิตี มานิตกุล)</p> | <p>วิสัยทัศน์ของกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ประเทศสิงคโปร์ (Dr.TanKheeGiap)</p> | <p>กิจกรรมระดมสมอง: ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังเพื่อรองรับ AEC</p> | | |
| 1300-1600 | <p>โอกาส ศักยภาพและความท้าทายทางธุรกิจไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มุมมองจากธุรกิจไทย (SMEs)</p> | <p>ยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศบริษัทสัญชาติ AEC (นายทวิช วีรางกูร)</p> | <p>วิสัยทัศน์ของกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ประเทศพม่า</p> | <p>บทบาทของ AEC ในเวทีการค้าโลก (ดร.วิศาล บุปมเวส)</p> | | <p>1800.20.00 พิธีปิด และรับประทานอาหารร่วมกัน</p> | |